

## LỜI NÓI ĐẦU

**K**hoa học và công nghệ là yếu tố có tính chất quyết định đến sự tiến hóa của xã hội loài người. Ngày nay, trong bất kỳ chiến lược phát triển của quốc gia nào trên thế giới đều chú trọng đến yếu tố khoa học và công nghệ và xem đây như là đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội. Ở nước ta, vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển kinh tế đã được Đảng và Nhà nước nhận thức một cách sâu sắc và đã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả nổi tiếng về vấn đề này. Nhưng đáng lưu ý là hầu hết các công trình mới dừng lại ở chỗ phân tích định tính, chưa có những nghiên cứu định lượng nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp cả lý luận lẫn thực hành. Để góp phần giải quyết vấn đề trên, trong chương trình nghiên cứu khoa học năm 2006 - 2007, Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ triển khai đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu thống kê đánh giá tác động của khoa học công nghệ với phát triển kinh tế ở Việt Nam”.

Sau một thời gian tập trung sức lực, trí tuệ của nhiều cán bộ nghiên cứu, đề tài đã cơ bản hoàn thành các nội dung nghiên cứu.

Do đây là vấn đề được nhiều độc giả quan tâm nên Ban biên tập Tờ Thông tin khoa học thống kê đã phối hợp với Ban chủ nhiệm đề tài ra chuyên san ***Thống kê nghiên cứu quan hệ giữa khoa học công nghệ và phát triển kinh tế***.

Trong Chuyên san này chủ yếu giới thiệu các chuyên đề nghiên cứu đã được Ban chủ nhiệm đề tài nghiệm thu đánh giá. Đồng thời có trích đăng những điều có liên quan của Nghị định số 30/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2006 về Thống kê khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, Thống kê nghiên cứu quan hệ giữa khoa học công nghệ và phát triển kinh tế là vấn đề mới và phức tạp nên trong quá trình tuyển chọn, biên tập và xuất bản chắc không tránh được các sai sót. Ban biên tập mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

Ban biên tập Tờ Thông tin khoa học thống kê  
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội  
Điện thoại: (04) 8343763 Fax: (84-4) 7751356  
E-mail: vienthongke@hn.vnn.vn

**Ban biên tập**